

Số: 63 /BC-UBND

Vinh Linh, ngày 06 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2013 Phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2013

Phần 1:

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2013

I. VỀ KINH TẾ

1. Nông nghiệp

** Trồng trọt*

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng chính. Diện tích lúa 3.830 ha và đang ở thời kỳ chín sấp; Cây lạc: 1.300 ha, chuẩn thu hoạch; Cây cao su: chuẩn bị vào vụ khai thác mới; Cây Hồ tiêu: Đang giai đoạn nuôi quả.

Thực hiện tổng hợp hồ sơ hỗ trợ diện tích đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Đến nay đã tổng hợp được 22/22 xã thị trấn với diện tích hỗ trợ là 4.275 ha, với tổng số tiền cần hỗ trợ là 1.871.169.000đ.

Chỉ đạo phòng NN&PTNT kết hợp với trạm BVTV huyện lập hồ sơ hỗ trợ 700kg thuốc trừ chuột cho các đơn vị.

** Chăn nuôi:*

Đôn đốc cơ sở thực hiện hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi; Nắm bắt tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

** Thủy sản*

Chỉ đạo việc nạo vét, sửa chữa, cải tạo kênh mương, ao hồ và triển khai xuống giống vụ nuôi tôm năm 2013. Tổng diện tích nuôi tôm 280 ha, đã thả tôm giống được 95% diện tích. Tổ chức dập dịch bệnh hội chứng hoại tử gan tụy trên tôm sú tại Vĩnh Sơn trên 8,8 ha của 18 hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh.

** Công tác khác*

Tổng hợp diện tích và lập dự toán cấp bù thủy lợi phí năm 2013 trình sở Tài chính và sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định.

Triển khai các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái lập danh sách hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công nghiệp, xây dựng

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2013 ước đạt 17,5 tỷ đồng. Trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,4 tỷ đồng.

Vốn vay Quỹ phát triển A-Rập Xê-Út: Dự án Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa: Đang triển khai đấu thầu rộng rãi gói thầu số 04 (gói thầu xây lắp).

Công trình Nhà thi đấu và luyện tập thể thao đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Riêng hạng mục công, hàng rào, hệ thống thoát nước ngoài nhà và lát sân gạch Terazzo đang thi công, đạt 16,5%.

3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ

Tổng doanh thu vận tải đạt 8,9 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 95 tỷ đồng.

Đồng ý cho công ty TNHH TMDV Sài Gòn Đông Hà đưa hàng về bán bình ổn giá tại các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lâm, Vĩnh Kim, thị trấn Bến Quan, thị trấn Cửa Tùng.

4. Tài chính - Tín dụng

Thẩm định Quyết toán ngân sách năm 2012 cho 11 xã, thị trấn và 29 trường học/70 trường học thuộc huyện quản lý. Đang tiến hành lập quyết toán ngân sách huyện 2012; tổng hợp quyết toán NS địa phương 2012.

Hoàn chỉnh thủ tục thanh lý nhà làm việc của văn phòng UBND huyện. Mở thầu xây dựng công trình trụ sở Phòng tài chính và các phòng ban huyện.

Báo cáo chương trình MTQG từ năm 2011 - 2013 và kế hoạch giai đoạn 2014-2020, tình hình các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do huyện làm chủ đầu tư, tình hình trụ sở xã; báo cáo giám sát, Dự án- Đầu tư huyện năm 2011 - 2012 gửi Sở kế hoạch-Đầu tư.

Tổng thu ngân sách tháng 4 đạt 22,9 tỷ đồng; Trong đó thu trên địa bàn 2,5 tỷ đồng. Chi ngân sách huyện 15 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách đạt kết quả tốt, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong tháng đã cho vay với tổng số vốn vay là 66 tỷ đồng.

5. Tài nguyên môi trường

Trong tháng đã cấp được 126 giấy CNQSD đất với tổng diện tích là: 583.022m². Thực hiện đăng ký thế chấp giao dịch đảm bảo cho 264 hồ sơ, xoá thế chấp cho 148 hồ sơ. Kiểm tra hướng dẫn cấp giấy phép cam kết về môi trường của 30 cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống trên địa bàn.

*** GPMB và đấu giá quỹ đất**

Tổ chức bán đấu giá các lô đất đã được phê duyệt ở xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Thạch, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiền, thị trấn Cửa Tùng.

Tiếp tục công tác kiểm kê GPMB công trình: Đường liên xã thị trấn Cửa Tùng – Vĩnh Hòa và Công trình Chống quá tải xuất tuyến 476 TBA 110 KV Lệ Thủy (thuộc địa

phận xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh). Công khai giá trị bồi thường GPMB công trình: Chống quá tải xuất tuyến 476 TBA 110 KV Lệ Thủy.

6. Xây dựng nông thôn mới

Tổ chức hội nghị ký kết thi đua Vĩnh Linh chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn các xã công bố đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện đề án theo đúng tiến độ.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Giáo dục – Đào tạo

Tăng cường chỉ đạo công tác thi đua dạy tốt, học tốt, trong đó chú trọng đến công tác ôn tập cho học sinh kiểm tra học kỳ 2 và thi học sinh giỏi các cấp đạt kết quả cao: Kết quả: Trong kì thi HSG các môn văn hóa cấp THCS cấp tỉnh đạt kết quả khá cao, với 64 giải (trong đó có 4 giải nhất, 13 giải Nhì, 18 giải Ba, 31 giải Khuyến khích; xếp thứ Tư toàn tỉnh); kì thi giải toán qua mạng cấp tỉnh, đạt 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 28 giải Khuyến khích. (Có 02 em được chọn đi thi cấp Toàn quốc). Tổ chức thành công Hội thi Thể thao học đường huyện năm học 2012-2013.

Chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên môn, kiểm tra các cuộc vận động, chủ đề và phong trào của năm học. Tổ chức thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt để đạt được chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại trường học, đặc biệt là bệnh chân, tay, miệng.

2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và công tác phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP; công tác kiểm tra hành nghề y tế tư nhân; Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường diện rộng trên địa bàn. Đặc biệt là các bệnh có nguy cơ lây lan cao như: dịch chân tay miệng; H5N1; H1N1 và nguy cơ của sốt rét, sốt xuất huyết. Tính đến ngày 16/4/2013, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 20 ca bệnh chân tay miệng ở trẻ dưới 5 tuổi (Chủ yếu diễn ra tại các xã như: Vĩnh Nam, Vĩnh Long, Vĩnh Tú, Vĩnh Trung, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn và TT Hồ Xá).

Đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2013 tại xã Vĩnh Thủy. Đoàn liên ngành tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra ATVSTP các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Trong tháng 4/2013, tổng số bệnh nhân đến khám và chữa bệnh 11.158 lượt bệnh nhân; trong đó tại Bệnh viện đa khoa huyện là 7.893 lượt bệnh nhân; tại 22 trạm y tế xã, thị trấn là 3.265 lượt người, không có bệnh nhân tử vong vì lý do chuyên môn.

Tiếp tục triển khai mô hình “Làng không có người sinh con thứ ba trở lên” và Chương trình hành động thực hiện công tác DS-KHHGD giai đoạn 2011-2015.

3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông

Tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước. Đặc biệt tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn

dân huyện nhà các phong trào thi đua thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Đặc khu Vĩnh Linh – 60 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954-25/8/2014)

Tăng cường làm tốt hơn nữa công tác thư viện, bảo tàng; công tác xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình. Trong tháng, ngành đã cấp giấy phép cho 2 cơ sở kinh doanh Karaoke và đã thẩm định 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ in-tơ-nét.

Ngành văn hóa thông tin huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các xã thị trấn đã tổ chức đại hội TDTT cơ sở đạt 50%. Đã tổ chức hội thao học đường, tổ chức giải tranh thiếu nhi lần thứ 4; tham gia giải Việt dã tỉnh, đạt giải nhất toàn đoàn; Tổ chức giao lưu bóng chuyền trong đội ngũ CBCC khối hành chính sự nghiệp. Tổ chức thành công lễ khánh thành nhà thi đấu và luyện tập thể thao huyện và đưa vào sử dụng.

Trong tháng, đã xây dựng được 140 tin, 24 bài trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện, đặc biệt có 22 tin bài và phóng sự ngắn trên sóng truyền hình tỉnh.

4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:

Đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chương trình giảm nghèo; giải quyết việc làm; bảo vệ chăm sóc trẻ em; giải quyết chế độ 67 và 13/CP; chế độ người có công và các công tác kiểm tra giám sát. Xây dựng kế hoạch triển khai cập nhật cung, cầu lao động năm 2013.

Tổ chức tốt ngày Hội khuyết tật Việt Nam 18/4, cụ thể, lãnh đạo huyện đã thăm và tặng 68 suất quà cho đối tượng người khuyết tật. (trong đó, 45 suất nguồn ngân sách huyện, 15 suất nguồn từ UBMT huyện, 8 suất nguồn bảo trợ tỉnh).

Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ hộ nghèo cao ở các xã miền núi mà trọng tâm là xã Vĩnh Ô tiếp tục được quan tâm, tuy vậy các nhóm cơ quan đơn vị hỗ trợ các bản trong tháng chưa có các hoạt động hỗ trợ.

Trong tháng, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho các xã, thị trấn.

5. Khoa học – Công nghệ

Hướng dẫn cho các chủ đề tài hoàn thành thuyết minh các đề tài/dự án đã được chọn trong năm 2013 trình Hội đồng Khoa học huyện thẩm định.

Triển khai các bước thành lập, đăng ký hội viên Hội khoa học kỹ thuật huyện Vĩnh Linh.

III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng.

a. Tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:

Cùng với Ban tổ chức Huyện uỷ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 7 cán bộ cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện có thời hạn bổ nhiệm gần đủ 5 năm, đề thực hiện quy trình xem xét đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.

UBND huyện ban hành quyết định tuyển dụng đối với 232 giáo viên, nhân viên các trường mầm non trúng tuyển đợt 1, (*chỉ tiêu năm 2012*) đồng thời thực hiện chuẩn bị tuyển các chỉ tiêu còn lại theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Tiếp nhận bố trí công tác đối với công chức có Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ. thông báo nghỉ hưu cho 14 cán bộ, CC, VC đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định nâng lương thường xuyên và thâm niên vượt khung cho 40 người, thâm niên nghề cho 170 người. Quyết định nâng lương thường xuyên cho 9 đồng chí cán bộ, công chức cấp xã, Quyết định nghỉ hưu cho 1 đồng chí, chuyển loại công chức cho 1 đồng chí phù hợp với trình độ đào tạo.

b. Xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, TT:

UBND huyện phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiếp tục khảo sát thực địa tại thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Khê để xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính TT Bến Quan; chỉ đạo cắm cột mốc giữa đơn vị xã Vĩnh Tú và Sen thủy - Quảng Bình.

Chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện giải quyết tốt các kiến nghị của công dân, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi góp ý theo các hình thức thích hợp theo hướng dẫn của cấp trên.

c. Công tác cải cách hành chính:

Chú trọng việc chỉ đạo cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân của UBND huyện. Trong tháng 4/2013 bộ phận 1 cửa đã duy trì tốt 7 lĩnh vực trên đúng tinh thần cải cách hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 340 hồ sơ, đã giải quyết 144 hồ sơ; hồ sơ giải quyết chậm: 18 hồ sơ (đất đai: 2, LĐTĐBXH: 16 hồ sơ). Lũy kế trong lĩnh vực đất đai: 501 hồ sơ (hồ sơ tháng trước đang giải quyết chuyển sang).

d. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức:

Phối hợp với Ban tổ chức huyện uỷ để xem xét cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban chưa được đào tạo để tiếp tục đi học nâng cao trình độ về lý luận chính trị.

đ. Công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu trữ, Tôn giáo, các hội, tổ chức phi chính phủ:

Tổng hợp đăng ký thi đua khen thưởng huyện năm 2013, UBND huyện tham gia hội nghị thi đua khen thưởng các huyện thị năm 2013 tại Triệu Phong.

Dự hội nghị tập huấn công tác QLNN về Tôn Giáo và triển khai Nghị định 92/2012 của Chính phủ.

Chỉ đạo phòng Nội vụ, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Thường trực ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, ký giao ước thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giữa các đơn vị.

UBND huyện khen thưởng đột xuất công tác phòng chống tội phạm, khen thưởng công tác ngân hàng chính sách huyện trong dịp tổng kết 10 năm.

Tiếp tục nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ TNXP trong kháng chiến thêm 30 bộ đợt 2. UBND huyện ra Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội, công nhận ban lãnh đạo cho 12 hội hoạt động trên địa bàn.

2. Hoạt động tư pháp

a. Công tác văn bản

Trong tháng 4/2013, UBND huyện đã ban hành 467 quyết định, 63 công văn, 3 kế hoạch, 17 báo cáo, 28 thông báo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Thẩm định văn bản: 01 văn bản: Quy ước xây dựng thôn không có người sinh con thứ ba trở lên của thôn 9 - thị trấn Bến Quan.

b. Công tác Hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý.

UBND huyện thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết cho 25 trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Thực hiện thủ tục chứng thực bản sao đúng với bản chính: 46 trường hợp với 274 bản sao. Trợ giúp pháp lý 5 trường hợp thuộc các lĩnh vực đất đai, thừa kế, hộ tịch.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

a. Công tác thanh tra hành chính:

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND huyện đang tiến hành cuộc thanh tra thực hiện cấp bù miễn thu thủy lợi phí ở các HTX: Nam Sơn, Lê Xá, Huỳnh Hạ, Huỳnh Thượng, Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn từ năm 2008-2012.

b. Công tác tiếp dân:

Tháng 4 năm 2013, tại Phòng tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 02 lượt người đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung phản ánh: một số công dân san ủi lòng hồ La Ngà, Vĩnh Thủy để trồng keo và việc một số hộ kinh doanh mặt hàng sai so với đăng ký kinh doanh.

Tại ngày trực tiếp công dân thường kỳ của Chủ tịch UBND huyện 15/4/2013 tiếp 05 lượt (05 người) đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung liên quan đến đất đai, chế độ chính sách và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân.

Sau khi nghe phản ánh của công dân và ý kiến của Thủ trưởng các phòng ban liên quan, chủ tịch UBND huyện đã trả lời trực tiếp cho công dân được rõ tại buổi tiếp công dân và có công văn giao cho các phòng ban liên quan tham mưu trả lời cho công dân.

c. Tiếp nhận và xử lý đơn.

* Tổng số đơn tiếp nhận, xử lý: 03 đơn/03 vụ.

- Đơn kiến nghị, phản ánh: 03 đơn/03 vụ, trong đó:

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, HTX: 02

Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 01

4. Hoạt động kiểm sát, xét xử.

Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Viện kiểm sát nhân dân huyện trong chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Toà án nhân dân huyện trong tháng 4/2013 thụ lý giải quyết án các loại: 68 vụ; đã giải quyết: 36 vụ, đạt tỷ lệ 52%.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng 4/2013 các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, điều tra, làm rõ kịp thời. Về phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ, giá trị thiệt hại ước tính 20 triệu đồng. Công an huyện Vĩnh Linh đã tiến hành điều tra làm rõ 3/4 vụ. So với tháng 3/2013, giảm 1 vụ, tăng 1 người bị thương, tài sản thiệt hại giảm 86.5 triệu đồng.

Tai nạn giao thông trong tháng 4/2013 xảy ra 2 vụ, 2 người chết. So với cùng kỳ tháng 3/2013 giảm 2 vụ/1 người chết, số người bị thương giảm 4 người.

Tệ nạn xã hội, bắt 1 vụ/4 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Tự sát: 2 vụ/2 người chết.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tham gia giao thông của người dân, phối hợp với công an tỉnh trong công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 71/2012 của Chính phủ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính 457 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước trên 71.6 triệu đồng.

Công tác phòng tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại được công an huyện tập trung quan tâm, chú trọng, công an huyện đã tạm giữ 1.300 gói thuốc lá hiệu Excel, Hêrô để xử lý; tạm giữ 41.8m³ gỗ nhóm 2, nhóm 6 chuyển hạt kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền.

2. Công tác quân sự địa phương:

Công tác quân sự địa phương được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, công tác tổ chức huấn luyện được quán triệt và thực hiện nghiêm.

UBND huyện thực hiện tốt các nội dung thanh tra quốc phòng theo Kế hoạch thanh tra số 123/KH-BCH ngày 14/01/2013 của Bộ CHQS tỉnh về thanh tra công tác quốc phòng năm 2013; Kết thúc việc thanh tra, huyện Vĩnh Linh được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật; phòng

ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban hành kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tổ chức trực báo cán bộ quân sự cơ sở, báo cáo kết quả tháng 4 và triển khai nhiệm vụ thực hiện tháng 5/2013 để các đơn vị chủ động thực hiện.

Thông qua kế hoạch huấn luyện cho các xã, thị trấn, kiểm tra các đơn vị tổ chức việc huấn luyện, có 7/8 cụm và khối tự vệ đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2013. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 195 thôn, đội trưởng.. UBND huyện ra quyết định điều động 163 đồng chí Quân nhân dự bị tham gia huấn luyện và tập huấn.

Tổ chức tốt hội thao TDTT Quốc phòng năm 2013, quân số 56 đồng chí tham gia; giải nhất tập thể: LL DQ xã Vĩnh Tân, Giải nhì: LL DQ xã Vĩnh Nam; Giải 3 thuộc về LLDQ xã Vĩnh Lâm. Sau hội thao cấp huyện, BCHQS huyện tiếp tục chọn lựa lực lượng tham gia hội thao cấp tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới biển, giữ gìn trật tự, an ninh trong các hoạt động trên biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo.

Công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật thường xuyên được quan tâm, chú trọng.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, Khóa IV về *“bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”*.

Công tác chế độ chính sách tập trung vào việc chỉ đạo cơ sở và chi trả chế độ cho các đối tượng theo quyết định 62/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ cho 340 đối tượng.

Phần 2:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2013

I. KINH TẾ:

1. Nông nghiệp

Tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu. Hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ diện tích đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.

Chỉ đạo cơ sở thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm đợt II cho đàn gia cầm; Nắm bắt tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Tiếp tục triển khai xuống giống diện tích còn lại của vụ nuôi tôm năm 2013; Chỉ đạo công tác quản lý dịch bệnh và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh.

Kiểm tra công tác phòng chống chữa cháy rừng ở các xã. Chỉ đạo các xã có rừng lập báo cáo quy hoạch bảo vệ rừng cấp xã.

2. Công nghiệp, xây dựng, Thương mại và dịch vụ

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra công tác bán hàng bình ổn giá tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch bán hàng của công ty TNHH TMDV Sài Gòn Đông Hà.

Tiếp tục chỉ đạo UBND thị trấn Bến Quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng lô quây tại chợ đầu mối Nông - Lâm sản Bến Quan sớm đưa chợ vào hoạt động.

Hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động các nhà chòi Bãi tắm Cửa Tùng.

Triển khai kịp thời các công trình xây dựng trong năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

3. Tài chính – Kế hoạch

Tổ chức Đấu thầu xây lắp công trình trụ sở Phòng tài chính - KH. Khởi công xây dựng công trình trụ sở Phòng tài chính- KH và các phòng, ban huyện vào đầu tháng 5/2013.

Tổng hợp, lập Quyết toán ngân sách Nhà nước huyện và xã năm 2012. Thẩm định quyết toán NS năm 2012 các xã, thị trấn, các trường học còn lại và các cơ quan HCSN của huyện.

4. Tài nguyên Môi trường

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản, nước, môi trường trên địa bàn huyện. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường một số đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm.

Tiếp tục làm rõ và giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng về đất đai và môi trường. Tiếp tục chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2025.

*** GPMB và đấu giá quỹ đất**

Công khai giá trị bồi thường GPMB công trình: Đường liên xã thị trấn Cửa Tùng – Vĩnh Hòa.

Triển khai công tác GPMB công trình: Nâng cấp cải tạo Điện hạ áp nông thôn huyện Vĩnh Linh.

Hoàn thành hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đấu trúng. Tiếp tục liên hệ với các xã, thị trấn rà soát quỹ đất và lập danh sách các lô đất có đủ điều kiện để tiếp tục đưa vào bán đấu giá.

5. Xây dựng nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới. Tổ chức mở lớp tuyên truyền, tập huấn về nông thôn mới năm 2013. Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt đề án Nông thôn mới cho các xã.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Giáo dục – Đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo công tác chất lượng giáo dục, trong đó cần chú trọng đến chất lượng giáo dục cả mũi nhọn và đại trà, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2012-2013, học sinh thi tốt nghiệp các cấp, xét Tốt nghiệp THCS đạt kết quả cao. Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh công nhận phổ cập mầm non 5 tuổi.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra công tác thi đua và kết quả thực hiện điểm nhấn năm học 2012-2013 ở tất cả các trường học trên địa

bàn huyện. Phối hợp với ngành y tế, làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao, như dịch chân tay miệng tại các trường học.

2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thường xuyên công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, công tác khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là không chế, đẩy lùi dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao như chân, tay, miệng tại các nơi công cộng, các trường học. Tăng cường công tác kiểm tra ATVSTP, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Trong năm 2013 phân đầu 05 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình hành động về DS-KHHGD giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến 2020. Tiếp tục duy trì và phát động làng không có người sinh con thứ 3 trở lên.

3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông

Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân các sự kiện chính trị trọng đại, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi động, thiết thực, chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế lao động 01-5, 58 năm, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5; 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013).

Ngành văn hóa thông tin tiếp tục phối hợp chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh lần thứ VII năm 2014.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Làm tốt hơn nữa công tác thư viện, bảo tàng; công tác xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động năm gia đình Việt Nam 2013 và ngày gia đình Việt Nam 28/6/2013 đạt kết quả tốt.

4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chương trình giảm nghèo; giải quyết việc làm; bảo vệ chăm sóc trẻ em; giải quyết chế độ 67 và 13/CP; chế độ người có công và các công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt là phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức sàn giao dịch việc làm tại huyện vào 25/5/2013.

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, giai đoạn 2013-2015. Tổ chức thực hiện kế hoạch điều dưỡng cho người có công với cách mạng.

Chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2013.

5. Khoa học – Công nghệ

Tổ chức thẩm định thuyết minh các đề tài dự án để triển khai thực hiện trong năm 2013.

III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng.

a. Công tác Tổ chức và xây dựng chính quyền cơ sở:

UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại cán bộ đối với 4 trường hợp và quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với 3 trường hợp cán bộ còn dưới 2 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu.

Tiếp tục thực hiện xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm 2012 số chỉ tiêu còn lại thực hiện xét tuyển theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Hoàn chỉnh văn bản trình Sở Nội vụ đề nghị hướng dẫn việc xét kỷ luật viên chức sai phạm sau khi được thanh tra kết luận theo nội dung đơn tố cáo của công dân, về thời hiệu, thời hạn xét kỷ luật đối với người vi phạm.

UBND huyện tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, VC có thành tích xuất sắc đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp TNVK, phụ cấp thâm niên nghề cho CBCC, VC. Thực hiện thông báo nghỉ hưu đối với CBCC, VC cũng như tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định nghỉ hưu đối với CBCC, VC.

b. Công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu trữ và công tác Tôn giáo, các Hội, tổ chức phi chính phủ.

Hoàn thành dự thảo quy chế công tác văn thư lưu trữ huyện. UBND huyện chuẩn bị nội dung tổ chức cuộc hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ /CP và công tác văn thư lưu trữ Huyện Vĩnh Linh.

Xây dựng kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013-2014 huyện Vĩnh Linh. Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp TNXP trong kháng chiến.

Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả công tác QLNN về tôn giáo; Thi đua khen thưởng; Hội ; Tổ chức phi chính phủ; Văn thư lưu trữ lên cấp trên.

Tiếp tục khảo sát cán bộ quản lý thanh niên các phòng ban trên toàn huyện, báo cáo thực hiện công tác quản lý thanh niên năm 2013.

2. Công tác tư pháp.

Hội đồng PHCTPBGDPL huyện tổ chức 01 hội nghị triển khai các văn bản luật: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn thường xuyên của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo.

- UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, có hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện ban hành các Kết luận:

- Kết luận nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Dục theo Quyết định số 3899/QĐ- UBND ngày 25/10/2012;

- Kết luận nội dung phản ánh của ông Lê Khương theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của Chủ tịch UBND huyện;

- Kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với bà Phan Thị Thúy Hà, Trưởng mầm non Vĩnh Tú theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của Chủ tịch UBND huyện.

Chỉ đạo Tổ rà soát và giải quyết đơn thư tồn đọng về đất đai theo Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 07/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo kết quả về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện thanh tra cấp bù miễn thu thủy lợi phí theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Chủ tịch UBND huyện. Kiểm tra việc tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện;

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra tại HTX Tiên An, xã Vĩnh Sơn.

4. Hoạt động của Viện kiểm sát, toà án.

Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa.

Tập trung giải quyết số lượng án còn tồn đọng, đồng thời tiếp tục thụ lý, giải quyết mới các loại án nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong tháng 5/2013 sẽ tiếp tục đưa đi xét xử lưu động một số vụ án nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở địa phương.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH:

Làm tốt công tác đảm bảo tình hình An ninh chính trị, TTATXH, An toàn giao thông trên địa bàn huyện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Chú trọng việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. Tập trung triển khai quyết liệt việc ra quân tấn công các loại tội phạm, tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn huyện;

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ đã đề ra trong đó chú trọng việc bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình an ninh – chính trị. Tổ chức thực hiện tốt công tác ra quân huấn luyện và tham gia hội thao tại bộ CHQS tỉnh đạt thành tích cao. Thực hiện thường xuyên công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2013 và những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5 năm 2013. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện bám sát chương trình công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- TV Huyện uỷ, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó văn phòng, Chuyên viên, Quản trị mạng;
- Lưu: VT-VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hiền